

573สินค้าอ่วม-ชี้กระทบ4หมื่นล. ทรัมป์ตัดจีเอสพีไทย

อ้างรัฐไม่ดูแลสิทธิแรงงาน ซึ่งผู้นำมะกันเดือดแบนเคมี มีผล25เม.ย.63-เอกชนจี้ถก ทั้งอาหาร-เครื่องใช้โดนหมด ธุรกิจไวแฉอ2เต็งบาทก็แข็ง

‘โดนัลด์ ทรัมป์’ ตัดสิทธิ ‘จีเอสพี’ ไทย ชี้ล้มเหลวแก้ปัญหาสิทธิแรงงานตามหลักสากล กระทบสินค้า 573 รายการ รวมมูลค่าเกือบ 4 หมื่นล้าน มีผล 25 เม.ย. ปีหน้า เผยส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งอ่วมแน่ ‘หม่อมเต่า’ นัดถกทีมกระทรวงวันนี้

(อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

จีเอสพี



ตัดจีเอสพี - ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา ให้สัมภาษณ์สื่อหน้าทำเนียบขาว ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ก่อนเดินทางไปรัฐเซาธ์ แคโรไลนา ท่ามกลางประเด็นร้อนสั่งระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่สินค้าไทยมูลค่าเกือบ 40,000 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2563 กระทบกับสินค้าไทยกว่า 573 รายการ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม

ทรัมป์สั่งระงับสิทธิ ‘จีเอสพี’ ไทย

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (ยูเอสทีอาร์) ประกาศว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป หรือจีเอสพี กับสินค้าไทยคิดเป็นมูลค่า 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 39,650 ล้านบาท โดยระบุว่าไทยล้มเหลวในการจัดสิทธิที่เหมาะสมให้กับแรงงานตามหลักสากล

ทั้งนี้ สินค้าไทยที่อยู่ในรายการที่จะถูกตัดสิทธิจีเอสพีตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2563 มีมากถึง 573 รายการ ครอบคลุมทั้งของกินและของใช้ ตั้งแต่อาหารทะเลหลากชนิด ผักและผลไม้ เมล็ดพันธุ์ น้ำเชื่อมและน้ำตาล ขอสถ์เหลือง น้ำผักและน้ำผลไม้ ไปจนถึงอุปกรณ์เครื่องครัว ประตูหน้าต่าง ไม้อัดและไม้แปรรูป ตะกร้า ดอกไม้ประดิษฐ์ จานชาม เครื่องประดับเหล็กแผ่น สเตนเลส ฯลฯ

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 27 ตุลาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15204

หน้า: 1(บน), 8, 9

Col.Inch: 295.08

Ad Value: 457,374

PRValue (x3): 1,372,122

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 573สินค้าอ่วม-ช็อกกระทบ4หมื่นล. ทรัมป์ตัดจีเอสพีไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ไม่น่าจะเดินทางมาร่วมประชุม อาเซียนซัมมิต ครั้งที่ 35 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการหารือระหว่างผู้นำอาเซียน กับผู้นำประเทศคู่เจรจาของอาเซียน รวมถึง ผู้นำองค์การระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งจะมีขึ้น ในวันที่ 2-4 พฤศจิกายนนี้ที่ประเทศไทย

เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐได้ออกข่าวว่านายเดวิด อาร์. สติลเวล ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ จะเดินทาง มาเยือนหลายประเทศในเอเชียในระหว่าง วันที่ 24 ตุลาคม-7 พฤศจิกายน โดยนาย สติลเวลจะเดินทางถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน ในการเยือนที่กินเวลา 4 วัน เพื่อ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ การ ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (อีเอเอส) และอินโด-แปซิฟิก บิซิเนส ฟอรัม นอกจากนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯยังจะพบหารือ หารือกับผู้แทนรัฐบาลไทยและหน่วยงาน ภาคประชาสังคม รวมถึงพบปะหารือในกรอบ พหุภาคีกับพันธมิตรในอีเอเอสด้วย

ยูเอ็นตอบรับร่วมอาเซียนซัมมิต

น.ส.บุญทิ สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ขณะนี้ผู้นำประเทศที่ยืนยันว่าจะเดินทางมา เข้าร่วมการประชุมอาเซียนซัมมิต นอกจากผู้นำ อาเซียนทั้ง 9 ประเทศแล้ว ยังมีผู้นำจีน ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ และ รัสเซีย ส่วนสหรัฐฯยังอยู่ระหว่างการยืนยัน อย่างไรก็ตามในส่วนของสหรัฐฯ นายวิลเบอร์ รัส รัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐฯ จะเดินทางมาเข้าร่วม ในเวทีอินโด-แปซิฟิก บิซิเนส ฟอรัม ซึ่งเป็น เวทีคู่ขนานที่จัดขึ้นระหว่างการประชุมอาเซียน ซัมมิต ครั้งที่ 35

น.ส.บุญทิกล่าวว่า นอกจากผู้นำประเทศ ต่างๆ แล้ว นายอันโตนิโอ กูแตร์เรส เลขาธิการ สหประชาชาติ และนางคริสตาลินา จอร์จีวา กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่าง ประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ยังจะเดินทางมาร่วม หารือกับผู้นำอาเซียนในการประชุมครั้งนี้ และ ยังมีนายกรัฐมนตรีบาหลีเรนที่จะเดินทางมาเข้าร่วม มลงานนามเข้าเป็นภาคีสถิติสัญญามิตรภาพ และความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (แทค) อีกด้วย

พณ.แถลงมะกันตัดจีเอสพีไทย

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า กระทรวงพาณิชย์จะเปิดแถลงข่าวกรณี สหรัฐตัดสิทธิจีเอสพีไทย โดยนายกีรติ รัชโน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ รักษาการการ แทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นผู้แถลง ตามคำสั่งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบนโยบายไว้ ในวันที่ 28 ตุลาคมนี้

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์ พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย เปิดเผยถึงกรณีสำนักงาน ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (ยูเอสทีอาร์) ประกาศว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศระงับ การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (จีเอสพี) กับสินค้าไทย ว่า ยังไม่ได้ศึกษาข้อมูล ในเรื่องนี้ จึงรีบเกินไปที่จะระบุว่า มาตรการ ดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อไทย แต่ เชื่อว่าอาจจะมีผลกระทบ ดังนั้น จึงต้องขอ เวลาในการศึกษารายละเอียด ทั้งในส่วนอัตรา ภาษีจีเอสพี และประเมินมูลค่าการเสียสิทธิ ก่อน เกรงว่าหากลงรายละเอียดในขณะนี้ข้อมูล อาจคลาดเคลื่อน

นายธนวรรธน์กล่าวว่า มองว่า อย่างน้อย ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมาตรการดังกล่าว คือ สินค้าในกลุ่มที่ถูกตัดสิทธิจีเอสพีจะมี ราคาแพงขึ้น ซึ่งในการกลุ่มสินค้าประเภท อาหารทะเลถือว่า ไทยเป็นเจ้าตลาดพอสมควร ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการ ก็ต้องเร่งปรับตัว เพื่อให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตและตั้ง ราคาที่สามารถแข่งขันได้

“กรณีสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน สหรัฐเองก็ยังขาดดุลทางการค้ากับจีน ซึ่งนั่น หมายความว่า จีนยังสามารถที่จะส่งสินค้าไป ยังสหรัฐฯได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งลดลงจากเดิมอย่าง มาก จึงคิดว่าไม่น่าจะแตกต่างกับผลกระทบที่ จะเกิดขึ้นกับไทยมากนัก” นายธนวรรธน์กล่าว

ช็อกใจมะกันโยงไทยแบน3สารเคมี

นายเกรียงไกร เชียรบุญกุล รองประธานสภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม (เอสเอ็มอี) มีการส่งออกอาหารทะเล แห่แข่งจำนวนมากไปยังสหรัฐอเมริกา ดังนั้น ผู้ประกอบการกลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง พาณิชย์ ควรเร่งเปิดเจรจากับสหรัฐฯ เพราะไม่ แน่ใจว่ากรณีเกี่ยวข้องของประเด็นการเมืองหรือไม่ จากที่มีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกาศระงับ จีเอสพีแก่สินค้าไทยเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับกรณี ไทยประกาศแบน 3 สารเคมี “พาราควอต-คลอร์ ไพริฟอส-ไกลโฟเซต” ที่สหรัฐฯออกมาคัดค้าน การแบนดังกล่าว (อ่านรายละเอียด น.2)

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ถือเป็นสิทธิของสหรัฐฯในการดำเนินการ เรื่องนี้ ต้องขึ้นอยู่กับภาครัฐในการกำหนดท่าทีต่อ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้ง เพราะจะมีผลวันที่ 25 เมษายน 2563 ยังมีเวลารับมือ แต่ อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของเอกชนกังวลต่อผล กระทบที่จะเกิดขึ้นแน่นอน โดยเฉพาะด้านการ ส่งออก ต้องดูว่าสินค้าเหล่านี้ของไทยมีคู่แข่ง ที่ส่งไปขายสหรัฐฯเช่นกัน คือประเทศใดบ้าง ประเทศใดจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ ดังนั้น ไทยจะรับมือ และแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไร แต่ ยังคงเชื่อว่าสินค้าไทยกลุ่มดังกล่าวยังเป็น ที่ ต้องการของผู้บริโภคสหรัฐฯเพราะเป็นสินค้าใน ชีวิตประจำวัน และไทยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และหลากหลาย โดยผู้บริโภคสหรัฐฯอาจต้องจ่าย เงินในการซื้อสินค้าจากไทยมากขึ้น เพราะราคา สูงกว่าประเทศอื่น เนื่องจากไม่มีจีเอสพีแล้ว

ส.อ.ท.ชี้สินค้าไทยเจอ2แดง

นายสุพันธุ์กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ผลกระทบ จากเรื่องนี้ ไม่ใช่แค่ปัญหาต้นทุนสินค้าที่ส่งไป ขายสหรัฐฯแพงขึ้น แต่ไทยยังเจอปัญหาต้นทุน ราคาสินค้าที่สูงจากสถานการณ์เงินบาทที่แข็ง ค่าอย่างมาก เท่ากับว่าไทยโดน 2 แดง เป็นเรื่อง ที่น่ากังวล หน่วยงานที่ดูแลเงินบาท โดยเฉพาะ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ควรเข้ามา ดูแลเรื่องเงินบาทโดยด่วน เพราะปัจจุบันเงิน บาทของไทยมีความผันผวนและแข็งค่าที่สุดใน โลกแล้ว ไม่ใช่แค่ภูมิภาค ขณะนี้ยังอยู่ระดับ 30 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯหลายๆ ซึ่งระดับที่ เหมาะสมคือ 31-32 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ การ ที่จะบอกว่าให้ผู้ส่งออกทำสัญญาซื้อขายเงิน ตราต่างประเทศล่วงหน้า (ฟอร์เวิร์ด) ก็ไม่มี ประโยชน์ เพราะเงินบาทไม่ได้แข็งแล้วไปอ่อน แต่ยืนยันหยุดแข็งค่าด้านเดียว การทำฟอร์เวิร์ด ไม่ได้ช่วยอะไรเลย ส่วนเรื่องที่จะให้ใช้เงินสกุล อื่นก็เป็นไปได้ยาก เพราะเงินสกุลดอลลาร์เป็น เงินสกุลหลักในการส่งออกอยู่แล้ว

“ผลกระทบจากการตัดจีเอสพีของสหรัฐฯ ครั้งนี้ จะมีผลบังคับอย่างเป็นทางการเดือน เมษายน 2563 ระหว่างนี้ผู้ประกอบการยังมี เวลาในการรับมือ การปรับตัว การดูแลต้นทุน การผลิต การหาตลาด แต่ประเด็นเงินบาทแข็ง ค่า เอกชนแก้ปัญหาเองไม่ได้ ต้องอยู่ที่ภาครัฐ อย่างตัวเลขการขายตัวทางเศรษฐกิจ หรือจีดีพี ปีนี้ การโดนตัดสิทธิจีเอสพียังไม่กระทบ แต่ ปัญหาเงินบาทที่แข็งค่าจนรายได้การส่งออก ของประเทศลดลง กระทบต่อจีดีพีโดยตรง” นายสุพันธุ์กล่าว

ห่วงกระทบศก.ไทยปีหน้า

นายสุพันธุ์กล่าวว่า ทั้งผลกระทบจากการถูกสหรัฐตัดจีเอสพี และเงินบาท หากยังแข็งค่าต่อเนื่องเช่นนี้ เชื่อว่าทิศทางเศรษฐกิจปี 2563 จะมีหลายปัจจัยผลกระทบที่ต้องติดตามแน่นอน ส่วนจะขยายตัวเท่าไร และส่งออกจะติดลบถึง 2% ตามที่บางคน หรือบางหน่วยงานคาดการณ์หรือไม่ ขอดูตัวเลขการพิจารณา ร่วมกันของภาคเอกชน คือ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ที่ประกอบด้วย ส.อ.ท. สมาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย อีกครั้ง ขณะเดียวกัน ต้องจับตาเศรษฐกิจโลกด้วยว่ายังจะชะลอตัวแบบนี้ หรือจะมีโอกาสฟื้นตัวได้หรือไม่ เพราะสถานการณ์สงครามการค้าระหว่าง 2 ประเทศสำคัญ คือสหรัฐและจีนยังไม่มีความแน่นอน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เพราะ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ก็ยังมีประเด็นหาเสียงเลือกตั้งที่ต้องสร้างคะแนนนิยมให้ตัวเองอยู่

“เมื่อเร็วๆ นี้ ผมได้เข้าประชุมอาเซียนของภาคเอกชน ที่ประเทศเวียดนาม ทุกประเทศต่างกังวลต่อเศรษฐกิจโลกที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจในประเทศตนเองว่าจะชะลอตัวตามทุกประเทศอาเซียนปัดหัวกับท่าทีของสหรัฐที่ดึงการเชื่อมโยงมาอยู่กับเศรษฐกิจ จนกระทบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้งโลก” นายสุพันธุ์กล่าว

ชี้ซึมซ้อปใช้แค่กระแสชั่วคราว

นายสุพันธุ์ กล่าวถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลว่า การที่รัฐบาลเดินหน้าโครงการชิมซ้อปใช้ จนถึงเฟส 2 ในเวลานี้ ถือว่าสำเร็จไปขั้นหนึ่ง เพราะสร้างกระแสชั่วคราว หลังจากนี้สิ่งสำคัญคือ ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนจากเงินที่แจกให้ประชาชนไปใช้จ่าย หรือเรียกว่าเงินที่อัดเข้าระบบ ต้องดูว่าเงินจะหมุนได้กี่รอบและลงไปในพื้นที่เป้าหมายของรัฐบาลหรือไม่

นายสุพันธุ์กล่าวด้วยว่า สำหรับมาตรการดูแลผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่กำลังได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ขณะนี้ต่างก็พยายามปรับตัว โดยล่าสุดรัฐบาลมีมาตรการสินเชื่อออกมาดูแล ในส่วนของเอสเอ็มอีที่เข้มแข็งก็เชื่อว่า จะเดินหน้าขยายธุรกิจต่อไปได้ แต่ในส่วนของเอสเอ็มอีที่ต้องการเงินทุนในการหมุนเวียน กลุ่มนี้ต้องดูว่ารัฐบาลสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้มากน้อยแค่ไหน เป็นเรื่องที่ ส.อ.ท.กำลังเฝ้าติดตาม เพราะพื้นที่ของเอสเอ็มอี คือกลุ่ม

สำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นกัน

‘หม่อมเต่า’นัดถกที่มงาน27ต.ค.

ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ว่า ในวันที่ 27 ตุลาคม เวลา 14.00 น. ได้เชิญนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารในกระทรวง หรือเป็นกรณีพิเศษที่กระทรวงแรงงาน กรณีที่สหรัฐอเมริกาตัดสิทธิจีเอสพีของไทยอ้างว่าไทยไม่สามารถแก้ปัญหาแรงงานให้เป็นไปตามหลักสากล เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

ม.ร.ว.จตุมงคลกล่าวว่า ปัญหาด้านแรงงานขณะนี้ไม่มีเพียงปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะเรื่องของแรงงานภาคประมงที่ยังมีข้อสังเกตว่าไทยยังไม่ทำตามหลักสากล ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไข้ปัญหา แต่เนื่องจากเป็นเรื่องของความมั่นคงจึงต้องมีการทำงานประสานกับหน่วยงานนอกด้วย ทั้งนี้ ที่สหรัฐใช้เวลา 6 เดือน มันใจว่าจะแก้ไข้ปัญหาได้จนเป็นที่พอใจ แต่ปัญหา คือในการขู่ตัดจีเอสพีครั้งนี้ จะต้องมาวิเคราะห์ด้วยว่า เป็นเฉพาะเรื่องของแรงงานหรือมีอย่างอื่นผสมอยู่ด้วยหรือไม่ ถ้ามีเรื่องนั้นคืออะไร จึงต้องมาหารือกัน ไม่อยากวิเคราะห์เองหรือพูดไปมากกว่านี้เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน

ผู้สื่อข่าวถามว่า เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับที่ไทยแบน 3 สารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือไม่ ม.ร.ว.จตุมงคลกล่าวว่า ยังไม่ทราบ 3 สารนี้ใครผลิตบ้าง และถ้าเราแบนจะกระทบอะไรกับเขาบ้าง จึงไม่อยากพูดอะไรมาก ขอให้มีการประชุมหารือกันก่อน

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

จีเอสพี

แจงยังไม่ให้ตั้งสหภาพต่างด้าว

นายสมบุรณ์ ตรียศคิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการแก้ไข้ปัญหาและคุ้มครองแรงงานทุกกลุ่มที่ทำงานในประเทศไทย ว่า ในส่วนของแรงงานประมงมีการแก้ไข้และออกระเบียบเพื่อแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายอย่างชัดเจน พบว่าช่วยแก้ปัญหาการกระทำผิดของเจ้าของเรือประมงได้มาก ส่วนเรื่องการจ้างแรงงานเด็กในรูปแบบเลวร้ายที่ผ่านมามีประเทศไทยได้รับการจัดอันดับว่ามี

ป้องกันการจ้างแรงงานเด็กในระดับที่สูงสุดถึง 2 ปีซ้อน แต่ล่าสุดได้รับการประเมินว่าไทยอยู่ระดับกลาง ให้เหตุผลว่าไทยยังมีการจัดขมวยวัยเด็ก และยังมีเรื่องเกี่ยวกับการนำเด็กไปเป็นผู้ออกรายในพื้นที่ภาคใต้ เป็นต้น

“ส่วนการใช้แรงงานทั่วไป เกี่ยวกับการเรื่องการคุ้มครองเด็เมื่อปี 2558 ไทยอยู่ระดับที่ 3 หลังจากนั้นถูกจัดอยู่ที่ที่ 2 วอชลิสต์คงอยู่ตรงนี้ประมาณ 2 ปี ล่าสุดถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เรื่องการคุ้มครองสิทธิแรงงาน ตอนนี้มีกรกฏหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานในระดับสากล ทำให้การคุ้มครองแรงงานของไทยดีขึ้นมาก

นายสมบุรณ์กล่าวว่ากรณีสหรัฐตัดจีเอสพีโดยอ้างปัญหาแรงงานไม่เป็นไปตามหลักสากลว่า เรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องแรงงานสัมพันธ์ สหรัฐพยายามให้ไทยรับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 87 และ ฉบับที่ 98 โดยฉบับที่ 87 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรวมตัวตั้งเป็นสหภาพแรงงาน โดยแรงงานไทยนั้นเราได้อนุญาตให้ตั้งสหภาพอยู่แล้ว แต่ต่างชาติหรือต่างด้าวยังไม่ให้ ส่วนอนุสัญญาฉบับที่ 98 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง อย่างไรก็ตาม ในจำนวนนี้ ไทยจะให้การรับรองฉบับที่ 98 ก่อน ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการรับรอง โดยมีการกฏหมาย 2 ฉบับ ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับ 98 คือ พ.ร.บ.พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2534 และ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ต้องเดินกระบวนการทางรัฐสภา และคาดว่าจะใช้เวลาเป็นปี แต่ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ คือ C188 ว่าด้วยการทำงานภาคประมง

“แต่สหรัฐยังมองว่าบ้านเราไม่ให้สิทธิคนต่างด้าวในการก่อตั้งสหภาพแรงงาน ที่เรายังไม่ให้สิทธิมีหลายประเด็น รัฐบาลเองก็คิดว่า จะให้การรับรองฉบับแรกก่อน คือฉบับ 98 ก่อน อย่างไรก็ตาม เรื่องการรวมตัวกัน เราพยายามดำเนินการ เช่น แก่ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ให้ลูกจ้างต่างด้าวสามารถร่วมเป็นสมาชิกสหภาพได้ และสามารถเป็นกรรมการได้สัดส่วน 1 ใน 5 ของกรรมการทั้งหมด” นายสมบุรณ์กล่าว

พท.ชี้‘ประยุทธ์’ต้องรับผิดชอบ

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา ได้ลงนามในคำสั่งยกเลิกการให้สิทธิจีเอสพีสินค้าไทย รวมมูลค่าเกือบ 40,000 ล้านบาท ว่า สาเหตุที่รัฐบาลสหรัฐตัดสิทธิ เนื่องจากรัฐบาลไทยล้มเหลวการยกระดับสิทธิแรงงานให้เท่าเทียมมาตรฐานโลก

สหรัฐตัด GSP ไทย มีผล 25 เม.ย.63

คำสั่ง ปธน.สหรัฐ เมื่อ 25 ต.ค.2562 : ระบุการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) กับสินค้าจากไทย 573 รายการ อ้างเหตุจากปัญหาสิทธิแรงงาน อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าเป็นการตอบโต้ไทยที่แบน 3 สารพิษ

คาดการณ์ 39,000 ล้านบาท

อาทิ อาหารทะเล • ผัก ผลไม้-เมล็ดพันธุ์พืช • น้ำเชื่อม • ขอสถว้เหลือง • น้ำผัก ผลไม้ • อุปกรณ์เครื่องครัว • ประตู หน้าต่าง ไม้อัด ไม้แปรรูป • ดอกไม้ประดิษฐ์ • เหล็ก สเตนเลส • จิวเวลรี เครื่องประดับ • ทองรูปพรรณ ฯลฯ

ปริมาณ-มูลค่าการนำเข้าวัตถุดิบตราจากทางเกษตร 2559-2561

ปี	ปริมาณ (ตัน)	มูลค่า (ล้านบาท)
ปี'59	160,824	20,618
ปี'60	198,317	27,922
ปี'61	170,932	36,298

■ สารกำจัดวัชพืช ■ สารกำจัดแมลง ■ สารป้องกันและกำจัดโรคพืช ■ อื่นๆ

หมายเหตุ : อื่นๆ ได้แก่ สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารรมควันพิษ สารกำจัดหอยและหอยทาก สารกำจัดไร ไล่เดือนฝอย สารกำจัดหนู

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร สนง.เศรษฐกิจการเกษตร (ข้อมูล 17 เม.ย.62)

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นรัฐบาลมา 5 ปี จะโยนความผิดไปใส่รัฐบาลไหนคงไม่ได้ ก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์เคยมาตลอดว่าภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ สามารถออกกฎหมายได้มากที่สุด วันนี้คงถึงบางอ้อแล้วว่าประสิทธิภาพของการออกกฎหมายขึ้นอยู่กับเนื้อหา รายละเอียดความเป็นสากล ไม่ใช่ปริมาณ โจทย์ใหญ่ที่ทำลายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์คือเรื่องเศรษฐกิจท่ามกลางข้อจำกัดทางการคลัง ความล่าช้าของงบประมาณปี 2563 อย่างน้อย 3 เดือน การหดตัวของการส่งออก การชบเซาของการท่องเที่ยวที่ต้องเผชิญ พล.อ.ประยุทธ์ต้องตอบว่าจะรับผิดชอบปมสหรัฐตัดสิทธิจีเอสพีสินค้าไทยอย่างไร เพราะชิมช้อปใช้เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ใดๆ นอกจากการตลาดสร้างภาพรัฐบาลแจกเงิน ขยายภาพรายกระดูก จนกระจายไม่มีที่สิ้นสุด และไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ต้นตอของปัญหา

คลังยันลงทะเบียนชิมฯ2ไร่ป่วน

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า บรรยากาศการลงทะเบียนรับสิทธิในมาตรการชิมช้อปใช้ เฟส 2 ถือว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนดีมาก กรณีมีการก่อกวนของบุคคลไม่หวังดีในการลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เฟส 2 ของประชาชนนั้น พบว่าการลงทะเบียนวันนี้ (26 ต.ค.) ในช่วงเช้าที่ผ่านมา ยังไม่พบ

ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น เนื่องจากการเตรียมความพร้อมรับมือไว้แล้ว ยืนยันว่าระบบที่ใช้ในการลงทะเบียนมีความแข็งแกร่งมากพอที่จะรองรับการถูกโจมตีได้

นายลวรณกล่าวว่า นอกจากนี้รับทราบมาว่าบุคคลที่เคยเข้ามาก่อกวนการลงทะเบียนได้ปิดเว็บไซต์เพื่อหนีความผิดไปแล้ว โดยตั้งแต่เปิดการลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เฟส 2 พบผู้กระทำความผิดมากกว่า 2 ราย ทั้งนี้ ได้ประสานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อหาหลักฐานในการเอาผิดกับผู้กระทำความผิดแล้ว เชื่อมันว่าหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอต่อการเอาผิดได้อย่างแน่นอน เนื่องจากผู้กระทำความผิดบางรายมีการก่อเหตุในลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ทำให้การเอาผิดน่าจะทำได้ไม่ยาก

นายลวรณกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ในการลงทะเบียนช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีกรลงทะเบียนของบางคนไม่สมบูรณ์ อย่างเข้าวันเดียวกันที่มีผู้ลงทะเบียนไปแล้ว 250,000 ราย พบว่ามีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคือข้อมูลไม่สมบูรณ์อยู่ประมาณ 180,000 ราย โดยมีสาเหตุจากขั้นตอนการลงทะเบียนที่ต้องยืนยันตัวตนผ่านข้อความที่จะส่งไปทางเบอร์โทรศัพท์ที่ใส่ไว้ในกรลงทะเบียนรับสิทธิที่ต้องกรอกรหัสยืนยันตัวตนภายในเวลา 3 นาที มีผู้ลงทะเบียนบางรายไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ตามเวลาที่กำหนดและบางรายกรอกรายละเอียดข้อมูลเฉพาะ

อาทิ ชื่อ นามสกุล รหัสบัตรประชาชนและรหัสหลักบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง ซึ่งกลุ่มนี้สามารถลงทะเบียนใหม่ในวันถัดไปได้

28ต.ค.แถลงศก.-ส่งออกปีหน้า

“ระบบที่เปิดให้ประชาชนมาลงทะเบียนใช้มาตรการยืนยันว่าเป็นระบบที่มีความมั่นคงและความปลอดภัยสูง รวมถึงยังมีเจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นหากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมากก็จะรู้ได้ในทันที ซึ่งจากการก่อกวนในช่วงที่ผ่านมาให้เห็นแล้วว่าระบบมีความมั่นคงมากเพียงพอ เพราะหากไม่มีความเสถียรหรือความปลอดภัยระบบก็คงจะล่มไปแล้ว” นายลวรณกล่าว

นายลวรณกล่าวว่า ขณะนี้ยังประเมินผลมาตรการชิมช้อปใช้ เฟส 2 ไม่ได้ เพราะเพิ่งเปิดให้ลงทะเบียนเพียง 3 วัน เวลาการประเมินยังถือว่าน้อยเกินไป ต้องประเมินการลงทะเบียนทั้งหมดก่อนว่าการตอบรับจากประชาชนและกระแสเม็ดเงินที่จะไหลเข้าสู่ระบบมีมากน้อยแค่ไหน รวมถึงต้องประเมินว่ามีตรงส่วนใดที่สามารถตอบโจทยรัฐบาล หรือตอบโจทยประชาชนได้มากที่สุดอีกหรือไม่ จึงยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีการขยายเวลาเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เพราะล่าสุดได้ขยายเวลาของมาตรการใช้ได้จนถึงสิ้นปีแล้ว

นายลวรณยังกล่าวถึงกรณีที่มีการประเมินกันว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะชะลอตัวลง

